



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๑๗, ๓๗๕๔
ที่ ศธ ๐๕๓๐.๑๙/๑๐๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้
ประจำปี ๒๕๕๙ และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัย

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนิสิตปริญญาโท

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศ เรื่อง การเปิดเสนอขอ
ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท
งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการ
ประชุมพิจารณาข้อเสนอขอทุนอุดหนุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ดำเนินการทำสัญญารับทุน ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๙ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสามารถ Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี
๒๕๕๙ ได้ที่ <http://www.copag.msu.ac.th/copag/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณนักวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ดำเนินการวิจัยให้ถูกต้องเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท
จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท งบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การ
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารงานวิจัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒

บัดนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	อีสานและการเมืองเรื่องพื้นที่ : จาก “หัวเมืองลาว” ถึง “คนเสื้อแดง” (Isan and the Politics of Space from “Lao Principalities” to “Red-Shirt”)	<ul style="list-style-type: none">ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง: อาจารย์ที่ปรึกษานายธีรพงษ์ กันท่า: นิสิตระดับปริญญาโท	รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)	๒๐,๐๐๐.	-

หมายเหตุ

๑. ให้โครงการวิจัยดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด และบันทึกข้อความขอส่งสัญญา ได้ตั้งแต่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดย Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่
<http://www.copag.msu.ac.th/copag/index.php?BL=researchs/researchs> หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๒. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ได้รับหลังจากทำสัญญารับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ได้รับหลังจากส่งรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๓ เล่ม พร้อม

CD จำนวน ๑ แผ่น (โดยระบุ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริม

โครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้าปก/

กิตติกรรมประกาศ)

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ได้รับหลังจากผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารที่ตีพิมพ์บทความนั้นมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai - Journal Citation Index Center (TCI) โดยส่งสำเนา (Reprint) หรือต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์ (Manuscript) ซึ่งได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ พร้อมหนังสือยืนยันตอบรับ จำนวน ๑ ชุด หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่มีการจัดทำ Proceeding

๓. ต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และตีพิมพ์ในวารสารหรือมีเอกสารยืนยันให้ตีพิมพ์ได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๔. นิสิตร่วมวิจัยจะต้องเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกปีในลักษณะหนึ่งลักษณะใดต่อไปนี้

๔.๑. เข้าร่วมนำเสนอผลวิจัย (บรรยาย และ/หรือโปสเตอร์) หรือ

๔.๒. เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ โดยขอยกเว้นนำเสนอผลงานวิจัย เนื่องจากได้นำผลงานวิจัยนั้นไปนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการอื่นแล้ว ในกรณีนี้ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งและส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวมายังวิทยาลัยฯ ทราบด้วย

๕. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอนุมัติให้สิ้นสุดโครงการก็ต่อเมื่อผู้รับทุนได้ดำเนินการตามข้อ ๒, ๓ และ ๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๖. หากอาจารย์ในฐานะผู้รับทุนและนิสิตในฐานะผู้ช่วยวิจัยไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนในงวดถัดไป และจะต้องชดใช้เงินในงวดที่ได้รับไปแล้วคืนแก่ทางวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

๗. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใดๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

๘. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง